



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลไปแล้ว เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามบัญชี ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน จะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อส่งจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้

๓. กรณีผู้ผ่านการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรรได้และถึงลำดับที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

๔. ผู้ผ่านการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในการทำสัญญาและออกคำสั่งแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง ก็ต่อเมื่อภายหลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.อบต.จ.พช.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นางสุมาลี แสงนง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จำนวนผู้สมัคร ๑ ราย

เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ได้คะแนน เฉลี่ย	คิดเป็น ร้อยละ	สอบได้ ลำดับที่
๖๑ ๒ ๐๑	นายอมรศักดิ์ จันทร์นุช	๓๓๖.๕๐	๘๔.๑๓	๑


(นายชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ)
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน


(นางสุมาลี แสงนง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน